



TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT  
422 Trần Hưng Đạo  
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận  
☎ (84) 252 381 9560  
E.mail : [tgm\\_phanthiet@yahoo.com](mailto:tgm_phanthiet@yahoo.com)

## THƯ MỤC VỤ THÁNG 7/2024

**Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.**

Anh chị em thân mến,

1. Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào tháng Bảy với tâm tình dành riêng cho những người cao niên trong “Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi”. Theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu từ năm 2021, ngày này được cử hành hàng năm trong toàn Giáo hội vào Chúa nhật thứ IV của tháng Bảy, gần với ngày lễ nhớ thánh Gioakim và Anna. Năm nay, Đức Thánh Cha lấy chủ đề cho sứ điệp bằng một lời cầu nguyện trong sách Thánh vịnh: “*Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng*” (x. Tv 71,9). Lời cầu nguyện này lập tức hướng tâm trí chúng ta đến nỗi đau khổ của Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thập giá “*Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?*” (Mt 27,46). Dĩ nhiên, nỗi cô đơn hay cảm giác bị bỏ rơi là thứ không ngừng gặm nhấm cuộc đời những người cao niên. Khi xã hội càng văn minh tiến bộ, nhất là giới trẻ có xu hướng chọn đi theo nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, cỗ xúy việc hưởng thụ, thì người già càng có nguy cơ thu mình lại để không là gánh nặng phiền toái cho con cháu.

Bởi đó, Đức Thánh Cha đã mời gọi: “*Khi gần gũi với người cao tuổi và nhìn nhận vai trò không thể thay thế của họ trong gia đình, trong xã hội, và trong Giáo hội, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều quà tặng, nhiều ân sủng, và nhiều phúc lành!... Trong Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ IV này, chúng ta hãy thể hiện tình yêu dịu dàng của chúng ta đối với ông bà và những người lớn tuổi trong gia đình chúng ta. Chúng ta cũng hãy dành thời gian với những người đang ngã lòng và không còn hy vọng rằng một tương lai khác sẽ có thể xảy ra.*” (Sứ điệp Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần IV).

Riêng đối với Giáo phận Phan Thiết chúng ta, tôi mời gọi anh chị em dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến ông bà và những người cao tuổi trong chính gia đình mình để làm gương về một đời sống hiếu thảo cho con cháu. Tiếp đến, anh chị em cũng đừng quên những người neo đơn gần gũi, thân quen để giúp họ vượt qua sự cô đơn và mặc cảm thừa thãi của tuổi già. Cách đặc biệt, chúng ta cũng nhớ đến các linh mục và tu sĩ đang hưu dưỡng. Hãy dành những tình cảm tốt đẹp qua lời cầu nguyện, thăm hỏi và nhất là sự quảng đại đóng góp cho công trình xây dựng Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Phan Thiết bằng phương thức tiết kiệm “heo đất” đang thực hiện tại các giáo xứ.



2. Mặt khác, tâm tình dành cho ông bà và người cao tuổi sẽ rõ nét hơn trong ngày lễ kính nhớ thánh Gioakim và thánh Anna (26/7). Các ngài là bằng chứng cho thấy lòng thương xót của Chúa luôn dư tràn trên mỗi người trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Điểm son là các ngài không co cụm mình lại, không để mặc cho nỗi cô đơn và sự buồn tẻ của tuổi già gặm nhấm, nhưng biết cộng tác để làm cho ơn Chúa trở sinh hoa trái, mở đường cho Đấng Emmanuel, Đấng đến để cảm thông và chia sẻ thân phận yếu hèn của mọi người vào từng thời điểm khác nhau trong cuộc sống.

Vì vậy, trong ngày lễ mừng kính Song thân Đức Maria, tôi cầu chúc các ông bà và những vị cao niên luôn có Chúa đồng hành, để những ngày đời còn lại thực sự là những ngày bình an, và luôn cảm nghiệm được tình yêu thương cách đặc biệt mà Thiên Chúa luôn dành cho mỗi người.

3. Cách riêng, tháng Bảy còn được biết đến như là tháng dành cho các anh chị giáo lý viên, nhân ngày mừng kính bốn mạng, Á thánh Anrê Phú Yên tử đạo (26/7). Ôn gọi giáo lý viên được Giáo hội nhìn nhận là đặc sủng Thiên Chúa ban để dành riêng cho việc huấn giáo. Chính nhờ giáo lý viên mà nhiều người, nhất là các thanh thiếu niên và nhi đồng, hiểu biết hơn về Chúa Giêsu và đi vào một cuộc gặp gỡ riêng tư với Ngài. Muốn công tác huấn giáo đạt được những thành quả như mong đợi, thì trước hết phải xây dựng, củng cố đội ngũ giáo lý viên vững mạnh và nhiệt thành, sẵn sàng để làm chứng về niềm tin sống động bằng lời giảng dạy và một đời sống chứng nhân.

Như vậy, khi nghĩ đến anh chị em giáo lý viên, chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em giáo lý viên đã hy sinh, âm thầm phục vụ, để trao lại kho tàng đức tin cho các thế hệ. Đồng thời, các cha xứ cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức và tinh huấn dành cho giáo lý viên.

Một cách cụ thể, Giáo phận sẽ tổ chức Đại hội Giáo lý viên tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao vào ngày 12-13/7/2024 sắp tới. Đây sẽ là dịp các anh chị giáo lý viên qui tụ về bên Mẹ Tàpao, trong Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận, để cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa theo phương pháp “*Đối thoại trong Thánh Thần*”. Ước mong các anh chị em giáo lý viên tham dự ngày hành hương này như một cuộc dẫn thân trong sứ vụ, để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, hầu kín múc được những hành trang cho công cuộc giảng dạy giáo lý của mình.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa chúc lành cho quý Ông bà Cao niên, cho các Giáo lý viên, và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, ngày 29/6/2024



+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng  
Giám mục Giáo phận Phan Thiết